

# Tình huống 1: Roger—Điều gì có thể giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn? (Ma Thi Ơ 14:13–23)

SÁCH HỌC KINH TÂN ƯỚC DÀNH CHO LỚP GIÁO LÝ

Trong Ma Thi Ơ 14:1–12, chúng ta biết rằng Giăng Báp Tít đã bị Hê Rốt chặt đầu. Hãy tưởng tượng những cảm xúc mà Chúa Giê Su có thể đã cảm thấy khi Ngài nghe tin người bạn và cũng là người anh họ của Ngài đã bị giết chết.

Nghiên cứu những điều Đấng Cứu Rỗi đã làm trong Ma Thi Ơ 14:13–23, tìm kiếm và đánh dấu bằng chứng về nguyên tắc này: **chúng ta có thể noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách thể hiện lòng trắc ẩn và phục vụ người khác ngay cả khi chúng ta đang trải qua khó khăn của riêng mình.** Xin lưu ý rằng một “nơi đồng vắng” (câu 13) là nơi hoang vắng.

- Em tìm thấy điều gì trong những câu này mà hỗ trợ nguyên tắc này?
- Chúa Giê Su đã làm gì ngay cả khi biết rằng Giăng Báp Tít đã bị giết?
- Tấm gương phục vụ vô vị kỷ của Chúa có thể giúp ích như thế nào cho người nào đó đang gặp khó khăn?

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy cách chúng ta có thể phát triển đặc tính giống như Đấng Ky Tô:



Ví dụ, đặc tính được cho thấy trong khả năng phân biệt nỗi đau khổ của người khác khi bản thân chúng ta cũng đang đau khổ; trong khả năng nhận biết sự đói khát của người khác khi chúng ta đói khát; và trong khả năng tiếp cận và mở rộng lòng trắc ẩn trước nỗi đau đớn về phần thuộc linh của người khác khi chúng ta đang ở giữa cơn đau đớn về phần thuộc linh của riêng mình. Do đó, đặc tính được cho thấy bằng cách nhìn và hướng ra bên ngoài trong khi phản ứng tự nhiên của con người thiên nhiên trong mỗi chúng ta là chỉ nghĩ tới mình và hướng vào bên trong. . . .

. . . Quả thật, là con người trần thế, chúng ta có thể cố gắng trong sự ngay chính để nhận được những ân tứ thuộc linh liên quan đến khả năng tiếp cận và đáp ứng một cách thích hợp đối với những người cũng trải qua chính những thử thách và nghịch cảnh mà ngày tức khắc đè nặng lên chúng ta.

Chúng ta không thể có được một khả năng như vậy nhờ vào sức mạnh ý chí hoặc quyết tâm cá nhân. Thay vì thế, chúng ta trông cậy và cần đến “công lao, lòng thương xót và ân điển của Đấng Mê Si Thánh” (2 Nê Phi 2:8). (David A. Bednar, được trích dẫn trong Sarah Jane Weaver, “Elder Bednar Addresses ‘the Character of Christ’ during 2019 Mission Leadership Seminar,” *Church News*, ngày 9 tháng Bảy năm 2019)

Khi em chuẩn bị chia sẻ những điều đã học được, hãy suy ngẫm về những kinh nghiệm em đã có khi phục vụ những người khác.

- Em nghĩ tại sao sự phục vụ giống như Đấng Ky Tô có thể giúp chúng ta trong những thử thách của riêng mình?